



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายทศพล ตาละนาค	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	สถานีอนามัยตำบลสำเภาล่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.	นางสาววิไลวรรณ ศรีประสงค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	สถานีอนามัยตำบลบางหัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓.	นางณัฐนันท์ ธรรมสนอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	สถานีอนามัยตำบลลิ้งชัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔.	นางภาพร อ่อนเงิน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	สถานีอนามัยตำบลสองห้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙**

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน			
๑	นายทศพล ตาละนาค	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา สถานีอนามัยตำบลคลองตะเคียน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๗๗	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา สถานีอนามัยตำบลสำเภาส้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๒๒๑	ย้าย	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "กรณีศึกษาการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘"	๑๐๐%
๒	นางสาววิไลวรรณ ศรีประสงค์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล สถานีอนามัยตำบลบางบาล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๔๗๗	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล สถานีอนามัยตำบลบางหัก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๒๑๒	ย้าย	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี เขตตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๐"	๑๐๐%
๓	นางณัฐนันท์ ธรรมสนอง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน สถานีอนามัยตำบลสามเรือน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๕๔๗	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน สถานีอนามัยตำบลตลิ่งชัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๙๐๘	ย้าย	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "พฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๑"	๑๐๐%
๔	นางภาพร อ่อนเงิน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๑๘	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก สถานีอนามัยตำบลสองห้อง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๗๙๖	ย้าย	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลอุทัย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"	๑๐๐%